



ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๕๑

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท สพ ๓๒๐๐๐

ณ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้กระทรวงกลาโหม กับกระทรวงมหาดไทย บูรณาการการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ โดยให้พิจารณากำหนดแนวทางหรือช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดเวทีเสวนาร่วมกันและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีโรงเรียนในสังกัด มีนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อลดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสังคม ตามแนวทางพระราชดำรัส รู้รัก สามัคคี และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วนของสังคม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
นายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๖๐๔๔

เลขที่รับ 2770  
วันที่ 25 พ.ย. 2557



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๓๓

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

10259  
เลขที่รับ 24 พ.ย. 2557

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรทหารบก วิกาวดี มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้กระทรวงกลาโหม กับกระทรวงมหาดไทย บูรณาการการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ โดยให้พิจารณากำหนดแนวทางหรือช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดเวทีเสวนาร่วมกันและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันปฏิบัติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีโรงเรียนในสังกัด มีนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสังคม ตามแนวทางพระราชดำรัส รู้รัก สามัคคี และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วนของสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อ. เอี่ยมแสง

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๙, ๕๓๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๑๑๒-๓



เลขรับ 4888  
วันที่ 21 ต.ค. 2557  
ตรา

# ความที่สุด บันทึกข้อความ

เลขรับ 64508  
วันที่ 21 ต.ค. 2557  
ตรา

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน สป. ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน โทร ๐ ๒๒๒๒ ๒๓๔๘, ๕๐๖๑๒  
ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๕๕๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหาร  
ราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง  
ส่วนติดตามและประเมินผล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
เลขรับที่ 643  
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรทหารบก วิกาวต สรุปลงได้ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง และผลการบริหารราชการ  
แผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว งานที่อยู่ใน  
ระหว่างดำเนินการ และการดำเนินงานในระยะต่อไป ในประเด็นสำคัญดังนี้

- ๑.๑ การป้องกันและเขตชุมชนพระมหากษัตริย์
- ๑.๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
- ๑.๓ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้คนในชาติ
- ๑.๔ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- ๑.๕ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- ๑.๖ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี มีมติดังนี้

๒.๑ รับทราบรายงานตามข้อ ๑

๒.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับดูแลการขับเคลื่อน  
งานด้านความมั่นคงให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการงานด้านความมั่นคงของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ  
กระทรวงมหาดไทย ให้มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด

๒.๓ ในส่วนของการขับเคลื่อนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป ให้  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป ประสานงานกับฝ่าย  
ความมั่นคง และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อย่างต่อเนื่องด้วย

๒.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาจัดระบบการ  
บูรณาการงานด้านการข่าวของหน่วยงานด้านการข่าวทั้งหมด เช่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนัก  
ข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ปรับกลวิธีในการดำเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  
ระหว่างกัน และแจ้งข่าวสารสำคัญให้กับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งติดตาม  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการข่าวด้วย

๒.๕ ให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย บูรณาการการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ โดยให้พิจารณากำหนดแนวทางหรือช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดเวทีเสวนาร่วมกัน และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความขัดแย้งและเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

๒.๖ เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมถึงภารกิจที่มีความมั่นคงด้วย จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด กำชับให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการงานด้านความมั่นคง ในงบประมาณและการดำเนินการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้วย

๒.๗ ให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานวิชาชีพ ๗ สาขา (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสำรวจ ทันตแพทย์ แพทย์ และนักบัญชี) และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่แรงงานไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี โดยสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพ ต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุม เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ ดังกล่าว ให้สูงยิ่งขึ้นด้วย

รายละเอียดการรายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคงฯ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามมติดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอภิรักษ์ ชี้อธานวงศ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย